

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมอำนวยการ ๑ อาคารอำนวยการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

คณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรีได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรีครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ห้องประชุมอำนวยการ ๑ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยไม่มีการปรับแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปลาย

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน ๙๑ คนดังนี้

หลักสูตร	ระดับปริญญาตรี									รวม
	เกียรตินิยมอันดับ ๑			เกียรตินิยมอันดับ ๒			ปริญญาตรี			
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	
คณะศึกษาศาสตร์ - สาขาวิชาพลศึกษา	๑	๑	๒	-	๒	๒	๖๖	๒๑	๘๗	๙๑
รวมทั้งสิ้น	๑	๑	๒	-	๒	๒	๖๖	๒๑	๘๗	๙๑

ระเบียบวาระที่ ๖ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ประธานกรรมการวิทยาเขต เสนอแนะให้วิทยาเขตสุพรรณบุรีเน้นการสอนเรื่องทักษะกีฬาให้นักศึกษาเล่นเก่ง เล่นเป็น เล่นให้ได้เหรียญรางวัล และสิ่งที่ควบคู่กับการเล่นเก่ง เล่นเป็นคือมารยาทในการเล่นกีฬาและมารยาทในการออกกำลังกาย

นายสุนันท์ ระฆังทอง กรรมการวิทยาเขต ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๙ คนที่ได้เข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในบริษัท โกลเด้นเบลล์ ฟิตเนส จำกัด นักศึกษามีพัฒนาการเพิ่มมากกว่าเดิมประมาณ ร้อยละ ๗๐ สามารถแนะนำลูกค้าและปิดการขายได้ เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญทุกขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งบุคลิกภาพ ความรู้ ประสบการณ์ และความรู้เฉพาะวิชาชีพเพิ่มเติมทั้งนี้ทางบริษัทได้จัดหางานรองรับเมื่อนักศึกษา สำเร็จการศึกษาไว้ให้ด้วย

๒) ระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาน้อยเกินไปทำให้ไม่สามารถเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานการณจริงได้ครบถ้วน

นายสมชาย ประเสริฐศรี รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
รองประธานการประชุม กล่าวขอบคุณนายสุนันท์ ระฆังทอง กรรมการวิทยาเขต ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการบริษัท โกลเด้นเบลล์ ฟิตเนส จำกัด ที่ได้พัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของวิทยาเขตสุพรรณบุรีครบถ้วนตามกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ทั้งนี้ในปีต่อไปสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรีจะทบทวนสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาใหม่ เนื่องจากสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลายสถานที่ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ระยะเวลา ๑ ปีที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้นไม่สามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้เท่าที่ควร

ประธานกรรมการวิทยาเขตเสนอแนะให้วิทยาเขตสุพรรณบุรีพิจารณาทบทวนสถานที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เนื่องจากระยะเวลา ๑ ปีที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้นสามารถเพิ่มพูน เปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้านได้ ทั้งบุคลิกภาพ องค์ความรู้ และเรื่อง ระเบียบวินัย

ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สารวจการณ กรรมการวิทยาเขต ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะเรื่อง การต่อยอดนักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสู่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี นั้น เนื่องจากความศรัทธาของนักกีฬาที่มีต่อโค้ชมีความสำคัญมาก ถ้าวิทยาเขตสุพรรณบุรีมีอัตราบรรจุบุคคลเข้ารับราชการบรรจุโค้ชที่มีความสามารถไว้รองรับนักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาด้วย

มติ ที่ประชุม เห็นชอบและมอบวิทยาเขตสุพรรณบุรีรับข้อเสนอแนะของกรรมการวิทยาเขตไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

๗.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมมีมติกำหนดวันประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา บุพพวงษ์)

เลขาธิการคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี